

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 16-22 มกราคม 2562

### กรม. รับทราบแนวทางป้องกันการทุจริตแบบ GtoG ของ ป.ป.ช. ให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) รับทราบรายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จากโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

สืบเนื่องจากนโยบายยกระดับราคาข้าวในช่วงปี 54-57 ที่กำหนดให้การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นเครื่องสำคัญ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการทุจริตในชั้นการระบายข้าวหรือขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างครอบคลุมรอบด้าน ป.ป.ช. จึงได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบจีทูจีจากโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวแบบจีทูจี ที่เป็นทั้งมาตรการด้านนโยบาย และมาตรการด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการด้านนโยบาย ประกอบด้วย

1. รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถประกอบเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง และให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น โดยใช้กลไกการเพิ่มตลาดและลดต้นทุนการผลิต

2. การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ดำเนินการเท่าที่จำเป็น

3. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ควรกำหนดกรอบนโยบายและเป้าหมายของการบริหารจัดการข้าวในแต่ละปีอย่างเหมาะสม

มาตรการด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1. ในขั้นตอนก่อนระบายข้าว ควรให้ข้าราชการประจำของกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ควรมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยรายงานการประชุมต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ควรให้กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้างอิงความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดให้มีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

2. วิธีการระบายข้าว ควรให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาระบายข้าวด้วยวิธีอื่น แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจประสานกับผู้ประกอบการค้าข้าว โดยนารายชื่อมาจากสมาคมผู้ค้าข้าว ซึ่งต้องเป็นผู้ค้าข้าวจริงมิใช่หน้าหน้าเข้ามาแข่งขัน และส่งเสริมการระบายข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งสำคัญของการระบายข้าว

3. ขั้นตอนการพิจารณาสัญญาก่อนลงนามในสัญญาระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ โดยคำนึงถึงการตรวจสอบคู่สัญญาเกี่ยวกับ

สถานะการเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางในการส่งมอบข้าว การชำระเงิน และราคาข้าว มาพิจารณาประกอบการจัดทำสัญญาดังกล่าวด้วย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ

คู่สัญญาของรัฐ ต้องเป็นรัฐบาลกลางหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทนรัฐบาลกลางเท่านั้น ส่วนวิธีการส่งมอบข้าว ไม่ควรส่งมอบแบบหน้าคลังสินค้า และควรกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อให้มีการส่งออกไปต่างประเทศจริง ขณะที่วิธีการชำระเงิน ควรชำระเงินผ่านธนาคารโดยวิธี Letter of Credit (L/C) และที่สำคัญราคาข้าวนั้น ไม่ควรกำหนดราคาமிตรภาพหรือราคาต่ำกว่าราคาตลาด

4. การเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้สาธารณชนรับทราบ ควรให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยสัญญาทั้งฉบับ แต่หากไม่สามารถเปิดเผยสัญญาทั้งฉบับได้ ควรเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เช่น ปริมาณ ชนิดราคา วิธีการส่งมอบ การชำระเงิน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อร่วมกันตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ

"ที่ประชุม ครม. ได้ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวแบบ รัฐต่อรัฐ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช." นายพุทธิพงษ์ ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ส่งออกปี 61 โต 6.7% ต่ำกว่าเป้า เหตุเจอพิษสงครามการค้าจุด ส่วนปี 62 เป้า 8% ต้องทำงานหนัก

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนธ.ค.2562 มีมูลค่า 19,381.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.72% เป็นการส่งออกลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 18,316.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.15% และเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบปี 2561 แต่ยังเกินดุลการค้ามูลค่า 1,064.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนการส่งออกทั้งปี 2561 มีมูลค่า 252,486.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.7% ขยายตัวที่ต่ำกว่าเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ที่ 8% แต่ก็ถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ ที่มีปัญหาทั้งเศรษฐกิจคู่ค้าและปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด เช่น ญี่ปุ่น เพิ่ม 13% สหรัฐฯ เพิ่ม 5.4% สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) เพิ่ม 5% อาเซียน (9 ประเทศ) เพิ่ม 14.7% CLMV เพิ่ม 16.6% จีน เพิ่ม 2.3% อินเดีย เพิ่ม 17.3% ฮองกง เพิ่ม 1.8% เกาหลีใต้ เพิ่ม 4.9% ทวีปออสเตรเลียเพิ่ม 2.9% แอฟริกา เพิ่ม 9.7% ลาตินอเมริกา เพิ่ม 3.1% สหภาพยุโรป (12 ประเทศ) เพิ่ม 7.1% รัสเซียและ CIS เพิ่ม 10.1% ส่วนตะวันออกกลาง ลด 5% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 249,231.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.51% เกินดุลการค้ามูลค่า 3,254.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกเดือนธ.ค. ติดลบ มาจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลง 6.6% สินค้าที่ลดลง เช่น ข้าว ลด 5.5% ยางพารา ลด 32.3% มันสำปะหลัง ลด 22.8% อาหาร ลด 3.3% กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป ลด 13.2% และสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาติดลบ 0.8% สินค้าที่ลดลง เช่น รถยนต์นั่ง ลด 0.9% รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ลด 4.4% เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ลด 13.5% เครื่องใช้ไฟฟ้า ลด 1.7%

นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ทำให้มูลค่าหายไป 239.8 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นผลกระทบทางตรงจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษี ทำให้ส่งออกได้มูลค่า 47.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 48.5% หรือมูลค่าหายไป 44.5 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ โซลาร์เซลล์ ลด 88.2% เครื่องซักผ้า ลด 28.8% เหล็ก ลด 43.8% แต่อะลูมิเนียม เพิ่ม 156% ผลกระทบจากการเป็นห่วงโซ่ให้กับจีน และสินค้าของจีนถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษี มีมูลค่าส่งออก 2,280 ล้านดอลลาร์ ลดลง 8.3% มูลค่าหายไป 207.3 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ ยานพาหนะและส่วนประกอบ ลด 48.9% ของใช้ในบ้านและออฟฟิศ ลด 27.4% ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า ลด 32.3% เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ลด 9.7% แต่อาหารปรุงแต่งและเครื่องดื่ม เพิ่ม 82.3% เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก เพิ่ม 13.3% และกลุ่มสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ทดแทนสินค้าจีนที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษี โดยส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่า 1,689 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.7% หรือมีมูลค่าส่งออกเพิ่ม 12 ล้านดอลลาร์ เช่น เหล็ก เพิ่ม 63.6% เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก เพิ่ม 29.1%

สำหรับผลกระทบจากสงครามการค้าทั้งปี 2561 พบว่า มูลค่าหายไป 382.1 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการทางตรงสหรัฐฯ ลดลง 41.6% มูลค่าการส่งออกหายไป 421.5 ล้านดอลลาร์ ผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานจีน ลดลง 5.8% มูลค่าส่งออกหายไป 438.6 ล้านดอลลาร์ และผลกระทบเชิงบวกจากการส่งออกทดแทนสินค้าจีนไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.6% มูลค่าเพิ่ม 478 ล้านดอลลาร์

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับการส่งออกในปี 2562 ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกเติบโตไว้ที่ 8% ซึ่งจะต้องส่งออกให้ได้เฉลี่ยต่อเดือนอย่างน้อยเดือนละ 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป ถือเป็นงานที่ท้าทาย โดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าที่ยังต้องติดตามกันต่อว่าสหรัฐฯ และจีนจะยุติปัญหาระหว่างกันได้ลุล่วงได้หรือไม่ เพราะล่าสุดจีนได้ประกาศจะนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 6 ปี ระหว่างการเจรจาพหุภาคีการค้าโลกในช่วง 90 วัน แต่ก็ต้องรอดูท่าทีของสหรัฐฯ ก่อนว่าจะเอาอย่างไร ถ้าเห็นด้วย ก็จะช่วยให้การค้าโลกกลับมาฟื้นตัวและส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป แต่ถ้าไม่ยุติ ก็จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกต่อไป และยังคงจับตาเศรษฐกิจคู่ค้าที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว ราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ที่ล้วนแต่มีผลกระทบต่อส่งออกของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยเป็นห่วงโซ่การผลิตของจีน ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า และต้องเร่งดึงดูดการลงทุนในระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออก และต้องเร่งเจรจาผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สำเร็จโดยเร็ว รวมถึงการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อลดภาษี และสร้างแต้มต่อในการส่งออก

ที่มา Commerce News Agency

## เอกชนวันส่งออก”62 เดียง ข้าวหอมสหรัฐ-จีนถล่มไทย

นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมประเมินภาพการส่งออกทั้งปี 2562 อยู่ที่ 10 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 11 ล้านตัน เนื่องจากการทำตลาดในปีนี้อัตราข้าวหอมมะลิอาจจะแข่งขันลำบากมากขึ้น จากปัจจัยของค่าเงินบาท รวมไปถึงราคาข้าวหอมมะลิไทยแพงกว่าคู่แข่งแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลในทันที แต่หากสถานการณ์ราคายังมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อส่งออกในระยะยาว และที่สำคัญ ยังเกิดภาวะประเทศผู้นำเข้าอย่างสหรัฐเริ่มผลิตข้าวออกมาทำตลาดภายในประเทศเอง โดยคาดว่า

จะเริ่มออกมาช่วงเดือนเมษายน 2562 อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้ายังมีปัญหาที่จะยิ่งทำให้ทำตลาดส่งออกข้าวหอมได้ลำบากมากขึ้น ถือเป็นเรื่องน่าห่วงสำหรับการทำตลาดข้าวในอนาคต

สำหรับภาพการทำตลาดแต่ละกลุ่มหรือชนิดของข้าวในปัจจุบัน 70% ส่วนใหญ่เป็นตลาดข้าวขาวและข้าวหนึ่ง ส่วนอีก 29%เป็นข้าวหอมมะลิ และมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นตลาดข้าวสี ข้าวคุณภาพซึ่งยังเป็นจำนวนน้อยมากสำหรับตลาดส่งออก

“ปริมาณการส่งออก 10 ล้านตัน นั้นเป็นข้าวขาว 7-8 ล้านตัน เป็นข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน และ 2 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมการส่งออกข้าวหอมมะลิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีนี้จะส่งออกอยู่ที่ปริมาณเท่าไรนั้นยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เชื่อว่าจะลดลงจากปัจจัยที่เกิดขึ้น ส่วนจะหันไปทำตลาดข้าวคุณภาพ ข้าวสี ให้มากขึ้นนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก มีอุปสรรคอยู่หลายจุด โดยเฉพาะคุณภาพที่ยังมีความไม่แน่นอนของคุณภาพข้าวอยู่ เพราะปัจจัยกระทบมาจากน้ำ สภาพอากาศ ที่ไม่คงที่มีผลกระทบต่อรสชาติ คุณภาพของข้าวที่ออก ซึ่งยังคงควบคุมการดูแลลำบาก ดังนั้น การทำตลาดนี้ยังต้องใช้เวลารวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวด้วย”

นายอรรถ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ต้องให้ความสำคัญกับการทำตลาดข้าวในจีนมากขึ้น หากไม่ดำเนินการใด ๆ เชื่อว่าภายใน 5 ปี ข้าวไทยอาจแข่งขันไม่ได้ หรือหมดอนาคตในตลาดจีน เพราะนอกจากข้าวขาวพื้นนุ่มของเวียดนามราคาถูกลงจะเข้ามาแข่งแล้ว จีนยังเริ่มเพาะปลูกข้าวคุณภาพมากขึ้น เช่น พันธุ์อู่ช้าง ซึ่งได้มีผลผลิตออกมาเมื่อ 3-4 ปีก่อนคุณภาพใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้นในปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าทำตลาดอย่างจริงจังมากขึ้นและต้องแก้ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ รวมถึงจัดทำโปรโมชั่น ขยายช่องทางตลาดข้าวในจีนเพื่อกระตุ้นในการบริโภคให้มาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์ลือโควตาสินค้าเกษตร เอกชนจีเจอาร์บีมือเบริกขีดป่วนส่งออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าในวันที่ 21 มกราคมนี้ นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะเสนอแผนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ฉบับปรับปรุงใหม่ต่อรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งยังยากจะคาดเดาว่าจะสรุปอย่างไร โดยหากอังกฤษยังใช้ระเบียบแบบเดียวกับอียู ภาคการส่งออกทางตรงอาจกระทบเล็กน้อยจากการอ่อนค่าลงของเงินปอนด์ โดยอังกฤษเป็นคู่ค้าลำดับที่ 18 ของไทย มีมูลค่าการค้า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.53% ของการค้าทั้งหมด

“ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเจรจากับทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อรักษาสันติภาพแบ่งตลาดจากโควตาสินค้าที่ไทยเคยได้ เช่น สัตว์ปีกแช่เย็นและแช่แข็ง มันสำปะหลัง และข้าว ที่ต้องเจรจาใหม่หลัง Brexit อย่างไรก็ตาม คาดว่า Brexit จะเป็นโอกาสทำความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหราชอาณาจักร รวมถึงโอกาสในการชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะอังกฤษเชี่ยวชาญด้านการบินและโลจิสติกส์ ยานยนต์สมัยใหม่ ดิจิทัล เป็นต้น”

นายศีกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเตรียมยื่นหนังสือขอเจรจากับสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อรักษาโควตาสินค้าส่งออกของไทย โดยคาดว่าจะมีการเจรจากับอียูในช่วงปลายเดือนนี้ เป็นไปได้ที่อียูจะเสนอให้สมาชิกพิจารณาว่าจะคงปริมาณโควตาให้ไทยเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ส่วนการเจรจากับอังกฤษจะเกิด

หลังเบร็กซิต เบื้องต้นคาดว่าอังกฤษจะใช้ภาษีเช่นเดียวกับอียู แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะให้โควตาหรือไม่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ไทยได้โควตาส่งออกไก่แปรรูปจากอียู ปีละ 174,000 ตัน ภาษีอัตรา 8.5% นอกโควตาอัตรา 1,200 ยูโรต่อตัน และ ไก่หมักเกลือไทย ได้รับจัดสรรโควตา 92,000 ตัน เสียภาษีในโควตาอัตรา 15.4% นอกโควตา 1,300 ยูโรต่อตัน

“อียูเป็นตลาดหลักส่วนแบ่ง 30% ปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไก่ไปอียู 3.3 แสนตันเป็นการส่งออกในโควตา 2.7-2.8 แสนตัน ซึ่งในจำนวนนี้ 50% เป็นการส่งออกไปยังอังกฤษ และยังมีนอกโควตาอีก 50,000 ตัน ที่อียูนำเข้า จากไทย แทนบราซิลผู้ผลิตอันดับ 1 ซึ่งมีปัญหาภายใน ส่วนแนวโน้มการส่งออกในปีนี้ยังสรุปไม่ได้ เพราะเบร็กซิตที่ อาจทำให้อียูเร่งนำเข้าก่อนมีนาคม แต่ค่าเงินบราซิลอ่อนกว่าไทย 20% ลูกค้ายาจหันไปซื้อบราซิลแทน ทำให้ราคา ไก่ส่งออกยังทรงตัว ตันละ 2,300-2,500 เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2561”

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมขอให้กระทรวงพาณิชย์ เจรจาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการส่งออกภายใต้โควตาที่อียูเคยให้ ไม่ให้ต่ำไปกว่าเดิมที่กำหนดประมาณ 142 ยูโร ต่อตัน (ปี 2561 ไทยได้โควตาข้าวขาว 21,455 ตัน และข้าวหัก 52,000 ตัน) ทั้งนี้ หากต้องติดตามว่าหลังจาก Brexit แล้ว อังกฤษใช้ฐานการคำนวณโควตา และภาษีในอัตราเดียวกับอียูหรือไม่ ซึ่งไทยขอให้ได้ไม่น้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ในอียูอังกฤษถือว่าเป็นตลาดที่ไม่มีการปลูกข้าว ส่วนอิตาลี และสเปน มีการปลูกข้าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ผู้ส่งออกข้าวเอเชียแข่งทำตลาดชิงส่วนแบ่ง

ผู้ส่งออกข้าวในเอเชียแข่งขันดุเดือดเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดข้าว เปิดช่องเกิดสงครามราคา ขณะอินเดีย เวียดนาม เร่งเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวในตลาดโลกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศ พร้อมเร่งเกษตรกรปลูกผลผลิต ข้าวเพิ่ม

ประเทศผู้ส่งออกข้าวในเอเชียหลายประเทศ กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวโลก ขณะอินเดีย เวียดนาม เร่งเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวในตลาดโลกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศ พร้อมเร่งเกษตรกร ปลูกผลผลิตข้าวเพิ่ม ส่วนไทยมีแนวโน้มว่าจะส่งออกข้าวลดลงเมื่อเทียบกับเวียดนามและอินเดีย

ขณะนี้ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของโลกมานานกว่า 3 ทศวรรษ กำลังเจอปัญหา ส่งออกข้าวไปขายในตลาดโลกได้ลดลง โดยกระทรวงพาณิชย์ของไทย ระบุว่า ยอดส่งออกข้าวของไทยในปี 2561 ลดลงเหลือ 11 ล้านตัน จาก 11.6 ล้านตันในปี 2560 และในปีนี้มีแนวโน้มที่ปริมาณส่งออกข้าวของไทยจะลดลง เหลือ 10 ล้านตัน

ด้านบรรดาผู้ส่งออกข้าวของไทยมองแงร้ายมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการส่งออกข้าวในปีนี้ โดยคาดการณ์ ว่าจะส่งออกข้าวลดลงเหลือ 9-9.5 ล้านตัน โดยปัจจัยเสี่ยงมาจากภายนอก

ขณะที่ข้อมูลการวิเคราะห์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ระบุว่า ในปี 2561-2562 สหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดส่งออก ข้าวอันดับ 2 ของไทย มีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วยข้าว จากประเทศคู่แข่งที่มีราคาต่ำกว่า

การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาด้านราคาของประเทศคู่แข่ง เช่น การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของ ข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งการเน้นย้ำความแตกต่างของคุณภาพให้กับผู้บริโภคในระดับโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการ รวมทั้งการพิจารณานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เช่น การนำบล็อกเชนมา ประยุกต์ใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในอาหารและแหล่งกำเนิดสินค้า การตรวจสอบย้อนกลับ

สินค้าเกษตร อาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทยในการส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างประเทศ

ปัจจุบัน อินเดีย และเวียดนาม ที่ถือเป็นคู่แข่งการส่งออกข้าวสำคัญของไทยในตลาดโลก ได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลายและราคาต่ำกว่าไทย แม้ว่าไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกไทยก็ยังคงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวและลดต้นทุนการผลิต เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### ชี้ส่งออกข้าวผิดเป้าเจอชาติเอเชียแข่งดุ

นิคเกอิ เอเชีย ริวิว รายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวไทยหลายรายต่างกังวลว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจไม่ถึง 10 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ โดยอาจอยู่ที่ระหว่าง 9-9.5 ล้านตัน เนื่องจากไทยเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากตลาดเวียดนามและอินเดีย รวมถึง ได้รับผลกระทบจากนโยบายในบางประเทศด้วย

รายงานระบุว่า นายกรัฐมนตรี นเรนทร โมที ของอินเดีย ได้ดำเนินนโยบายประชานิยมตามแนวทางของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ของไทย โดยได้ประกาศนโยบายอุดหนุน 5% ของการส่งออกข้าวเกรดธรรมดา ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ ท่ามกลางการ เลือกลงที่กำลังจะมีขึ้นในเดือน เม.ย.พ.ศ. นอกจากนี้ แรงกดดันของมีอบชานาต่อเนื่องในปี 2561 ยังทำให้รัฐบาลอินเดียออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาอีกหลายด้าน นอกเหนือจากการพยุงราคาข้าว

ด้านเวียดนามนั้น มีรายงานว่ ในปี 2561 สามารถส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ 6.15 ล้านตัน ซึ่งแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในเวียดนาม แต่รัฐบาลกรุงฮานอยยังคงผลักดันการเพาะปลูกและส่งออกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท เปิดเผยว่ เป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.51 หมื่นล้านบาท)

เว็บไซต์เวียดนามเน็ต ระบุว่า ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามโดยเฉลี่ยในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 452 ดอลลาร์/ตัน ในปีก่อนหน้า เป็น 502 ดอลลาร์/ตัน เนื่องจากข้าวคุณภาพสูงได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีกลิ่นหอมและเมล็ดอ้วน ซึ่งปลูกได้ดีในสภาพอากาศที่เวียดนาม

ด้าน รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เวืองดิ่งเหว ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่ การผลิตและส่งออกข้าวของเวียดนามกำลังเปลี่ยนไปสู่การเน้นที่คุณภาพและการเพิ่มมูลค่า โดยจำเป็นต้องส่งเสริมเรื่องกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีไฮเทค นอกจากนี้ อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่อีกประเทศหนึ่ง มีการนำเข้าข้าวมากถึง 3 ล้านตันในปีที่แล้ว จากปกติที่ราว 1 ล้านตัน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนที่อาจทำให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นในปี ซึ่งจะเป็นปีของการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทำให้อินโดนีเซียมีสต็อกข้าวมากพอ และคาดว่า จะซื้อข้าวจากต่างประเทศลดลงในปี

นิคเกอิระบุว่า การแข่งขันของ หลายประเทศในเอเชียยังส่งผลให้ราคาข้าวเกรดปกติของไทยในเดือน ม.ค. ปีนี้ ลดลง 9% จากเดือน ม.ค.ปีก่อน มา อยู่ที่ 400 ดอลลาร์/ตัน โดยข้าวไทย ยังเผชิญแรงกดดันของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่ง ทำให้ผู้ส่งออกยังต้องขึ้นราคาในรูปดอลลาร์ด้วย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## **สวทช.ร่วมวิจัยข้าวเพิ่มมูลค่าส่งออก**

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมวิจัยข้าวภายใต้กรอบกองทุนนิวตัน ประกอบไปด้วย ไทย สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งนักวิจัยไทยได้ร่วมวิจัยในการพัฒนาข้าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความยั่งยืน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไทยได้ร่วมมือทำการวิจัยใน 3 โครงการหลัก ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและเพิ่มมูลค่าในการส่งออกในระยะยาว

สำหรับการทำวิจัยใน 3 โครงการหลัก ทั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว ร่วมกับฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร ศึกษาลักษณะรากที่ทำให้ข้าวมีความทนแล้งมากขึ้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับประเทศจีน สหราชอาณาจักร ร่วมค้นหาข้าวที่ให้ผลผลิตสูงภายใต้สภาวะแล้งและอุณหภูมิสูง ส่วนโครงการที่สาม จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฟิลิปปินส์และ สหราชอาณาจักร รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ป้องกันการเกิดโรคขอบใบแห้ง

ทั้งนี้ โครงการวิจัยข้าวภายใต้กองทุนนิวตันเป็นความร่วมมือกัน 5 ประเทศ ที่ได้มอบทุนส่งเสริมรวม 500 ล้านบาท ทำโครงการวิจัยรวม 13 โครงการ และมี 3 โครงการที่นักวิจัยไทยร่วมดำเนินการ มีเวลาดำเนินการ 3 ปี ซึ่งในปี 2562 จะเข้าสู่ปีสุดท้ายของการดำเนินงานแล้ว โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของการทำวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สวทช.ได้ร่วมให้ทุนสนับสนุนทำวิจัยในโครงการรวม 20 ล้านบาท

ที่มา โพสต์ทูเดย์

XX

## **เวียดนาม**

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยขณะนี้ราคาอยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐ ต่อบัตต์ ลดลงจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อบัตต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางภาวะการค้ำที่ชะลอหลังจากที่ทางการอินโดนีเซียแถลงว่า ในปีนี้ยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวอีกเนื่องจากมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ขณะที่การส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนในปีนี้มีอุปสรรคมากเนื่องจากรัฐบาลจีนมีความเข้มงวดด้านการตรวจสอบคุณภาพข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

ทางด้านวงการค้าคาดว่าราคาข้าวยังมีแนวโน้มลดลงได้อีกจากการที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่จะเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยในช่วงเวลานี้เกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) บ้างแล้ว โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงหลังเทศกาล Tet (Lunar New Year) เป็นต้นไป

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

## **กัมพูชา**

รัฐบาลกัมพูชาระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นกรณีการยุโรปได้กำหนดอัตราภาษีข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชาและเมียนมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อควบคุมการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสหภาพยุโรประบุว่ากระทบต่อผู้ผลิตข้าวในสหภาพยุโรปนั้นถือเป็น อารูทที่ทำให้ร้ายเกษตรกรผู้ยากจนของกัมพูชา และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกคนหลายล้านคน

ขณะที่พรรคประชาชนกัมพูชา (The ruling Cambodian People's Party; CPP) ของนายกรัฐมนตรียุน เซน ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติทางการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อชาวกัมพูชาที่ยากจนหลายล้านชีวิต

ในช่วงก่อนหน้านี้ การส่งออกข้าวจากกัมพูชาไปยังปลายทางประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มชะลอลงจากความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปจะประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาในช่วงกลางเดือนนี้ โดยในขณะนี้ผู้นำเข้าข้าวในสหภาพยุโรปกำลังรอฟังการพิจารณาอย่างเป็นทางการจะคณะกรรมการการค้า สหภาพยุโรปว่าจะประกาศมาตรการดังกล่าวออกมาอย่างไรบ้าง ทางด้านผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาก็กำลังกังวลเกี่ยวกับการที่ผู้ซื้ออาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อหากสหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการทางภาษีสำหรับข้าวที่นำเข้าจากกัมพูชา

ที่มา *Oryza.com*

## เมียนมา

นาย เย มิน อ่อง เลขาธิการสหพันธ์ข้าวเมียนมา (General Secretary of the Myanmar Rice Federation; MRF) ได้กล่าวตำหนิความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปในกรณีที่กำหนดภาษีนำเข้าจากเมียนมาและกัมพูชา และระบุว่า การส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป มีสัดส่วนที่ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และเขาขอเรียกร้องให้สหภาพยุโรปช่วยเหลือพวกเขาต่อไป เนื่องจากประเทศเมียนมายังคงมีปัญหอุปสรรคมากมายที่จะต้องแก้ไขจัดการ

เลขาธิการสหพันธ์ข้าวฯ ยังระบุว่า การที่เมียนมาขาดแคลนท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าว เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงท่าเรือที่ Yangon เท่านั้น ซึ่งการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนี้ ทำให้เมียนมาไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย อินเดีย และปากีสถานได้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้เมียนมายังพอแข่งขันได้คือ ราคาข้าวที่ถูกกว่าคู่แข่งและการได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากสหภาพยุโรป (Everything but Arms; EBA) ซึ่งทำให้ราคาข้าวของเมียนมาต่างจากคู่แข่งประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ

ทางด้านนาย Aung Than Oo ซึ่งเป็นรองประธานสหพันธ์ข้าวฯ (Vice-President of Myanmar Rice Federation) ระบุว่า จากการที่ประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวลดลงประกอบกับสหภาพยุโรปได้กำหนดภาษีนำเข้าข้าวจากเมียนมานั้น คาดว่าจะทำให้ในปีงบประมาณนี้การส่งออกข้าวจะมีปริมาณลดลงจากเป้าที่วางไว้

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือน (1 เมษายน-31 ธันวาคม 2018) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) มีการส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) แล้วประมาณ 1.717 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 578.807 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 32% และ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.542 ล้านตัน มูลค่า 789.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน จำแนกเป็นข้าวสารประมาณ 2.89 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวหักประมาณ 620,696 ตัน ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในอีก 3 ปีข้างหน้าให้ได้จำนวนถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2012/13 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.423 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 551 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.262 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2014/15 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.84 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2015/16 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.493 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า



ประมาณ 526 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปีงบประมาณ 2016/17 เมียนมาส่งออกข้าวจำนวน 1.75 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการส่งออกทางแนวชายแดนมักจะมากกว่าการส่งออกทางเรือ ซึ่งในปีงบประมาณ 2012/13 สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 60% ในปี 2013/14 อยู่ที่ประมาณ 72% ปี 2014/15 อยู่ที่ประมาณ 77% ในปี 2015/16 อยู่ที่ประมาณ 81% ในปี 2016/17 อยู่ที่ประมาณ 72% และในปี 2017/18 อยู่ที่ประมาณ 52% และเป็นการส่งออกทางเรือประมาณ 48%

ที่มา *Oryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานว่ามีผู้ยื่นขอนำเข้าข้าวตามโครงการนำเข้าข้าวนอกโควตา (the out-quota scheme) จำนวน 180 ราย (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) รวมแล้วประมาณ 1,185,764 ตัน โดยแจ้งว่าจะนำเข้าจากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา และไต้หวัน ซึ่งข้าวที่ขอนำเข้ามีหลายชนิด เช่น ข้าวข้าว 5%, 15%, 25% ข้าวหอม ข้าวบาสมาดิ และข้าวเหนียว เป็นต้น

โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์นำเข้าข้าวจำนวนมาก เช่น บริษัท Purerice Milling and Processing Corp. จำนวน 100,000 ตัน, บริษัท Muslim Christian Alliance MPC จำนวน 50,000 ตัน, บริษัท Pinguaman Farmers MPC จำนวน 50,000 ตัน, บริษัท AJ Developers and Multi Operation Technical High Environment Resources, Inc. จำนวน 30,000 ตัน, และบริษัท Penguins General Merchandise จำนวน 25,000 ตัน เป็นต้น ส่วนเอกชนรายอื่นจะนำเข้าประมาณ 1,000-15,000 ตัน

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สภากองการอาหารแห่งชาติ (National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติโครงการนำเข้าข้าวนอกโควตา (the out-quota importation) โดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อหวังจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลง ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้าข้าวสามารถยื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวได้ โดยผู้นำเข้าต้องเสียภาษีนำเข้าที่อัตรา 35% หากนำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN countries) แต่หากนำเข้าจากประเทศอื่นๆ (non-ASEAN) จะเสียภาษีในอัตรา 50%

องค์การอาหารแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่จำนวนประมาณ 350,000 ตัน (ประมาณ 227,500 ตัน ข้าวสาร) โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ประมาณ 134 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้กำหนดราคารับซื้อไว้ที่ 20.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 396 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (แบ่งเป็นราคารับซื้อที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 325 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และ incentive ที่ 3.7 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 71 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน NFA มีนโยบายที่จะไม่เก็บสต็อกข้าวที่ได้จากการนำเข้าแต่จะเก็บสต็อกข้าวที่ได้จากการจัดหาข้าวในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้าวฉบับใหม่ที่มีการปรับระบบการนำเข้าข้าวที่ใช้การกำหนดปริมาณนำเข้า (the quantitative restrictions; QRs) ไปเป็นการใช้ระบบภาษีนำเข้าแทน (the rice tariff bill)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมกราคม 2562 มีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561 โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.95 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 0.94% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.71 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 795 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.64% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.16 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 861 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.53% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.75 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 739 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.62% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.54 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 792 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.69% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มีรายงานว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าวของฟิลิปปินส์ได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดียกเลิกบทบัญญัติบางอย่างในกฎหมายภาษีข้าวฉบับใหม่ (the rice tariffication bill) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมรวมถึงเกษตรกร ผู้ค้าข้าว และพนักงานของหน่วยงาน NFA ด้วย

ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่า การยกเลิกบทบาทในการควบคุมนำเข้าข้าว ขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority: NFA) หมายถึงการปล่อยให้มีการนำเข้าข้าวอย่างเสรีซึ่งจะทำให้มีข้าวจากต่างประเทศล้นไหลเข้ามาและทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ ขณะที่สมาคมเกษตรกรบางแห่งตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะออกกฎหมายภาษีข้าว (the rice tariffication bill) ได้นั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการหารือกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเท่านั้น

ขณะที่กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Department of Agriculture; DA) ตั้งข้อสังเกตว่าจะสนับสนุนบทบัญญัติที่จะกำหนดภาษีศุลกากรในการนำเข้าข้าว แต่ไม่ใช่บทบัญญัติที่พยายามที่จะเปิดเสรีนำเข้าข้าว นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีนำบทบัญญัติที่พยายามจะลดบทบาทของ NFA ออกไป ซึ่งแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็แสดงความไม่พอใจต่อบทบัญญัติที่จะมีการยกเลิกกฎระเบียบของ NFA  
ที่มา *Oryza.com*

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) ออสเตรเลีย

ประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในปี 2561 มีปริมาณ 16,020 ตัน เพิ่มขึ้น 3.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,454 ตัน ในปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 14,088 ตัน สหรัฐฯจำนวน 711 ตัน แคนาดา 195 ตัน จีน 462 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกมข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนธันวาคม 2561 รวม 14,000 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,600 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ส่งกองนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.53 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.03% เมื่อเทียบกับ 8.36 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.78 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับ 4.99 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.23% เมื่อเทียบกับ 12.91 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.71 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.04% เมื่อเทียบกับ 8.62 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ส่งกองนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งกองนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยส่งกองนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

## จีน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ในปี 2018 ที่ผ่านมา บริษัท Sinograin ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเก็บสต็อกข้าวและธัญพืชของรัฐบาลได้มีการระบายข้าวจากสต็อกที่เก็บไว้ออกสู่ตลาดประมาณ 17 ล้านตัน ขณะที่การระบายสต็อกธัญพืชทุกชนิด พืชน้ำมัน (edible oils) และฝ้าย จากคลังที่มีกว่า 7,000 แห่ง มีจำนวนรวมประมาณ 132.73 ล้านตัน ซึ่งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากข้าวนั้นประกอบด้วย ข้าวโพดประมาณ 100.1 ล้านตัน ข้าว

สาลีประมาณ 10.7 ล้านตัน ถั่วเหลืองประมาณ 2 ล้านตัน ฝ้ายประมาณ 2.5 ล้านตัน และ น้ำมันเรพซีด (rapeseed oil) หรือน้ำมันคาโนลา ประมาณ 420,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2018 บริษัท Sinograin มีการเก็บสต็อกธัญพืชประมาณ 26.6 ล้านตัน โดยบริษัทมีโครงการในการเก็บสต็อกข้าวและข้าวสาลี ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะระบายสต็อกธัญพืชชนิดอื่น ๆ ออกมา  
ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 9 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 63,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) ของสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain) ของไทยจำนวน 6,000 ตัน ข้าวเมล็ดยาว (long grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 21,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 เมษายน-10 กรกฎาคม 2562

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถซื้อข้าวได้เพียง 8,129 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดและข้าวกล้อง (whole grain/brown rice) จำนวน 5,129 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย และปากีสถาน และข้าวหักประมาณ 3,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ จีน และไทย

โดยในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาวจำนวน 924 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,493 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,963 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวหัก (Granulated non-glutinous rice) จำนวน 600 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 534 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 958 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้อัตราภาษีของการซื้อขายข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 8% ของมูลค่า

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถซื้อข้าวได้เพียง 7,004 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดและข้าวกล้อง (whole grain/brown rice) จำนวน 8,463 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย อาร์เจนตินา และปากีสถาน และข้าวหักประมาณ 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ จีน อาร์เจนตินา และไทย โดยในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาวจำนวน 676 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,181 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,728 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวหัก (Granulated non-glutinous rice) จำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 514 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 918 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้อัตราภาษีของการซื้อขายข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 8% ของมูลค่า

การประมุลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นสามารถซื้อและขายข้าวได้เพียง 10,963 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ดและข้าวกล้อง (whole grain/brown rice) จำนวน 8,463 ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย อิตาลี อาร์เจนตินา และปากีสถาน และข้าวหักประมาณ 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาวจำนวน 998 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,238 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,337 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจำนวน 90 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,172 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,265 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สำหรับข้าวหักนั้น ประกอบด้วยข้าว Granulated non-glutinous rice จำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 511 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 903 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้อัตราภาษีของการซื้อขายข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 8% ของมูลค่า

การประมุลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวสาร/ข้าวกล้อง) 22,500 ตัน และข้าวหัก 2,500 ตัน ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นสามารถซื้อและขายข้าวได้เพียง 4,429 ตันเท่านั้น

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงจากการที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง เพราะผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม ซึ่งราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 379-384 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 3 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 382-387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 11.206 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับ 14.275 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมในปีที่ผ่านมา (มิถุนายน-กันยายน 2561) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 113 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตันในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 283.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่ 273 ล้านตัน

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 77.17 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 0.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 77.22.15 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลงประมาณ 4.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 80.995 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 48% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าว 468,599 ตัน ลดลงประมาณ 0.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 470,322 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่เพิ่มขึ้น 21.62% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 385,311 ตัน โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ 66,696 ตัน เพิ่มขึ้น 81.98% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 และเพิ่มขึ้น 46.19% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 401,903 ตัน เพิ่มขึ้น 18.32% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่ลดลง 7.33% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1,653,988 ตัน ลดลงประมาณ 7.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,788,793 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 274,132 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 191,534 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1,379,856 ตัน ลดลงประมาณ 13.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,597,259 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 828.966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.43% เมื่อเทียบกับ 849.634 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 256.922 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 26.11% เมื่อเทียบกับ 203.721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 572.044 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 11.44% เมื่อเทียบกับ 645.913 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2018/19 (พฤศจิกายน 2018-ตุลาคม 2019) คาดว่าปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 ที่มีประมาณ 7.5 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 4 ล้านตัน เท่ากับในปี 2017/18 แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2016/17 ที่มีการส่งออกประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ปากีสถานส่งออกได้มากขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ประกอบกับข้าวบาสมาดิของอินเดียประสบปัญหาสารตกค้าง tricyclazole ในข้าวที่ส่งไปยังตลาดสหภาพยุโรป ทำให้เป็นโอกาสของข้าวบาสมาดิจากปากีสถาน

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

คณะกรรมการการยุโรป (The European Commission; EC) ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมา โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมปริมาณการนำเข้าข้าวจากทั้ง 2 ประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

แถลงการณ์ของสหภาพยุโรป (The European Union; EU) ระบุว่า ปริมาณการนำเข้าข้าวพันธุ์อินดิกา จากประเทศกัมพูชาและเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ผลิตข้าวใน EU ดังนั้นคณะกรรมการการค้ายุโรปจึงได้ตัดสินใจที่นำมาตราการเรียกเก็บภาษีนำเข้ากลับมาใช้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีนำเข้าจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงในระยะเวลา 3 ปี โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยในปีแรก EU จะทำการเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวในอัตรา 175 ยูโร (ประมาณ 199 เหรียญสหรัฐ) ต่อตัน จากนั้นจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 150 ยูโร (ประมาณ 171 เหรียญสหรัฐ) ต่อตันในปีที่ 2 และลดลงสู่ระดับ 125 ยูโร (ประมาณ 142 เหรียญสหรัฐ) ต่อตันในปีที่ 3

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-15 มกราคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 485,225 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 465,879 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 48,871 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,247 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 436,354 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 429,632 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 39,107 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-15 มกราคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าว ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 92,179 ตัน ฝรั่งเศส 73,306 ตัน เนเธอร์แลนด์ 60,339 ตัน โปแลนด์ 35,796 ตัน อิตาลี 37,051 ตัน โปรตุเกส 34,367 ตัน สเปน 33,618 ตัน เยอรมนี 29,741 ตัน เบลเยียม 21,713 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,900 ตัน บัลแกเรีย 11,003 ตัน สวีเดน 9,627 ตัน ฮังการี 6,453 ตัน ลิทัวเนีย 4,218 ตัน กรีซ 4,106 ตัน เดนมาร์ก 4,276 ตัน โรมาเนีย 3,371 ตัน ออสเตรีย 2,445 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-15 มกราคม 2562 มีการส่งออก 85,442 ตัน ลดลง 31.90% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,466 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 71,608 ตัน ลดลงประมาณ 35.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 111,735 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 13,833 ตัน ลดลงประมาณ 0.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,731 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,362 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-15 มกราคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 41,146 ตัน โปรตุเกส 17,481 ตัน สเปน 10,461 ตัน กรีซ 8,120 ตัน บัลแกเรีย 2,095 ตัน โปแลนด์ 1,217 ตัน เนเธอร์แลนด์ 883 ตัน โรมาเนีย 786 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

